

หุ้นหุ้น - CKP เดินหน้าศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำตลอดลุ่มน้ำโขงต่อเนื่องเน้นพื้นที่ลาว-เมียนมา หาโอกาสสร้างรายได้ระยะยาว ขณะเดียวกันก็ศึกษาความเป็นไปได้โครงการพลังงานทดแทนด้านอื่นพร้อมขยายฐานผลิต มั่นใจเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีได้ตามกำหนดปี 2562 มั่นใจผลงานดี โบนัสเคาะด้าน 4.34 บาท

แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ให้ความสนใจศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทุกระบบ โดยให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกับการศึกษาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขงของ สปป.ลาว ยังมีศักยภาพรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำได้ทั้งสิ้น 10 เขื่อน

● **ศึกษาลงทุนลาว-เมียนมา**

"CKP ให้ความสนใจศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุกพลังงาน แต่ลงตัวที่พลังงานน้ำเป็นโครงการต้นๆ เพราะมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

CKP แกร่งไฟฟ้าพลังน้ำ ศึกษาลงทุนลาว-เมียนมา



และเฉพาะแม่น้ำโขงในลาว สามารถสร้างได้ถึง 10 เขื่อน ขณะที่จีนโครงการจริงๆ เพียง 2 เขื่อน จึงยังมีศักยภาพอีกมาก ประกอบกับ CKP มีประวัติการทำงานที่ดีในรัฐบาลลาว ทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาพลังงานน้ำได้ในระยะยาว ส่วนจะมีการผลิตโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำควบคู่ไปด้วยไหมยังอยู่ระหว่างการศึกษาคำคมค่าในการดำเนินงาน" แหล่งข่าวกล่าว สำหรับการดำเนินงานของ CKP

เป็นไปตามกำหนดการทั้งโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม (Cogeneration) แห่งที่ 2 (BIC2) กำลังผลิต 120 เมกะวัตต์ ก็เริ่มรับรู้รายได้แล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และรับรู้เต็มปีในปี 2561 ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กำลังการผลิต 1285 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ตามแผนในเดือนตุลาคม ปี 2562 อย่างแน่นอน

"ดังนั้นปี 2561 CKP จึงไม่มีโครงการก่อสร้างใหม่ นอกจากเร่งศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเสนอรัฐบาลลาวภายในปีนี้ตามแผน ส่วนโครงการในประเทศอื่นเรากำลังศึกษาความเป็นไปได้ในเมียนมา แต่เนื่องจากยังคงปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน จึงยังไม่มั่นใจที่จะเร่งศึกษาเชิงพาณิชย์ในระยะนี้ ดังนั้นคาดว่าผลการดำเนินงานของ CKP จึงน่าจะยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้"

● **โบนัสเคาะด้าน 4.34 บ.**

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า คาดปริมาณ Inflow น้ำไหลเข้าเขื่อนน้ำจันทน์ในไตรมาส 3/2560 จะสูงกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมี Upside Risk จากพายุ Dok-suri ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2560 เพียง 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบการรับรู้รายได้จาก BIC2 ซึ่งค่อยๆ เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 80-100 เมกะวัตต์ (เต็ม 120 เมกะวัตต์) ส่งผลให้เรามองว่า ถ้าไรในไตรมาส 3/2560 จะเติบโตโดดเด่น

นางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นักวิเคราะห์เทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง การประเมินราคาหุ้น CKP แนวรับลงมาที่ 4.10 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4.34 บาท แนะนำเป็นรอซื้อ เนื่องจากยังมีสัญญาณการขายอยู่